

ปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในรายคดี นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก (Forex 3D) เพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง आयัตทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก และสำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘ (กรจ.)/๘๓๔๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ราย นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓

ต่อมาสำนักงาน ปง. ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาและพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินในคราวเดียวกัน ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคดีหมายเลขดำที่ พ.๙๐/๒๕๖๓

ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายบางส่วนที่ไม่ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปง. ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ได้ไปยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องต่อศาลให้สำนักงาน ปง. ดำเนินการสอบสวนความเสียหาย ส่วนผู้เสียหายที่ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในคดีนี้มาก่อน ให้มายื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปง. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สำนักงาน ปง. ดำเนินการสอบสวนความเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นบัญชีผู้เสียหายเข้าสู่การพิจารณาของศาลแพ่งต่อไป ในการนี้ศาลแพ่งได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาลแพ่งดังกล่าว สำนักงาน ปง. จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดี นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก ที่ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิมาก่อน หากมีความประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเข้าไปในคดีหมายเลขดำที่ พ.๙๐/๒๕๖๓ ให้มายื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปง. พร้อมแนบหลักฐานแห่งความเสียหายให้ครบถ้วน ได้แก่ สำเนาหลักฐานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ/การร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา หลักฐานที่แสดงการลงทุน สลิปการรับ - โอนเงิน รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร หรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวนความเสียหาย ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอต่อศาลในวันนัดไต่สวน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการดำเนินการในชั้นศาล

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปง. ๑๓๑๐

โดยผู้เสียหายสามารถยื่นเอกสารคำร้องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของถึง สำนักงาน ปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย นายอภิรักษ์ โกษกุล กัปปวก”)

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำร้องแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจและเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

หมายเหตุ : ผู้เสียหายรายใดที่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๙๐/๒๕๖๔ ไว้แล้ว ท่านไม่ต้องดำเนินการจัดทำคำร้องขอคุ้มครองสิทธิตามแบบฟอร์มของสำนักงาน ปปง. ตามประกาศในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ศาลแพ่งได้มอบหมายให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการสอบสวนความเสียหาย ดังนั้น ผู้เสียหายรายใดที่ไม่เคยมีการสอบสวนความเสียหายมาก่อนเลย สำนักงาน ปปง. จะได้แจ้งกำหนดวันเวลา ให้ท่านมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนความเสียหายต่อไป และหากตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายรายใด นำส่งพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงาน ปปง. จะได้ติดตามให้ท่านดำเนินการนำส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป